



◀ **เดือดร้อน** หนึ่งในจำนวนบ้านของชาวบ้าน หมู่ 9 ต.วัดตะกุก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมมากกว่า 2-3 สัปดาห์ บางจุดมีน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ขณะที่บางหลังถูกน้ำท่วมถึงพื้นเรือนจนอยู่อาศัยไม่ได้.

'อยุธยา' โวย จม 3 สัปดาห์

วิศวกรเตือนภัยแล้งทั่วไทยฝนหนัก

ทั่วไทยยังชุ่มฉ่ำ กระจม่อวมหนัก ฝนถล่มตั้งแต่เช้ามีดินน้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมถนนย่านชุมชนร้านค้ากลางเมือง โดนน้ำ ★ มีต่อหน้า 9

'อยุธยา' โวย ☆ ต่อจากหน้า 1 ทะเลหนุนน้ำทำระดับน้ำในคลองเพิ่มสูง ลำปางยังไม่ฟื้นวิกฤติเขื่อนกั้นลุ่มเพิ่มการระบายน้ำจนแม่น้ำวังเอ่อล้นท่วมชุมชนในตัวเมือง ปรารจันระทึกพายุซัดเสาไฟโค่นทับกุฏิพระเขาใหญ่ประกาศปิดน้ำตก 5 แห่ง พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโค้งไปอีกวัน น้ำเหนือปริมาณลดลงต่ำสุดในรอบหลายเดือนเขื่อนเจ้าพระยาคงระบายน้ำที่ 1,500 ลบ.ม.ต่อวินาที อุตุฯเตือนฝนถล่มหนักอีกระลอก 29 ส.ค. "บึกป้อม" นิ่งหัวโต๊ะประชุม กอนช. วางแผนรับมือน้ำท่วม สั่งเน้นย้ำการช่วยเหลือให้รวดเร็วและทั่วถึง

สถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมเมื่อวันที่ 26 ส.ค. จ.กระบี่ ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามืดทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมถนนอุตรกิจบริเวณหน้าซูเปอร์ริช และหน้าวัดโคกจุกจุกมาตย์เขตเทศบาลเมืองกระบี่ ระดับน้ำบางช่วงสูงกว่า 50 ซม. บ้านเรือนร้านค้าถูกน้ำท่วมกว่า 10 หลัง เช่นเดียวกับถนนมหาราชฝั่งขาเข้าย่านการค้ากลางเมืองกระบี่ ระดับน้ำสูง 20-30 ซม. น้ำท่วมขังอยู่ราว 2 ชม.ก็กลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ รพ.สส.สไทยมีน้ำท่วมขังจนต้องปิดให้บริการ นอกจากนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ปริมาณน้ำในคลองกระบี่ใหญ่และคลองทับปริก อ.เมืองกระบี่ ที่รับน้ำมาจากเทือกเขาพนมมฤจจาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกระแสน้ำสีขุ่นไหลแรง มีเศษกิ่งไม้ต้นไม้ไหลมาจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง 8 อำเภอ ให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่มได้ ให้จัดกำลังคนพร้อมอุปกรณ์ ยานพาหนะ เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลืออพยพประชาชนตลอด 24 ชม. จ.พังงามีฝนตกหนักลมกระโชกแรงตลอดทั้งคืนจนถึงเช้า ขณะที่บ้านบางหลาโอน ชายหาดนางทอง หมู่ 7 ต.กึกคัก อ.ตะกั่วป่า คลื่นลมแรง น้ำทะเลมีสี

ขุ่นจัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรง ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร เรือเล็กออกจากฝั่ง นายสงบ สะโตน นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงากล่าวว่า สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ปก.เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนและเครื่องมือในการช่วยเหลือต่างๆ เรือยางเรือท้องแบนตลอด 24 ชม. หากมีการร้องขอพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

จ.ลำปาง หลังจากพื้นที่อ.แจ้ห่มเผชิญฝนตกหนัก มีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ต.แจ้ห่ม ต.วิชนคร ต.บ้านสา และ ต.ปงดอน ทั้งวัด โรงเรียน และบ้านเรือนกว่า 600 หลัง ได้รับความเดือดร้อน ชาวของเครื่องใช้ในบ้านพังเสียหายไปจำนวนมาก เนื่องจากน้ำมาเร็วมากจนเก็บอะไรไม่ทัน ส่วนเหตุการณ์น้ำป่าหลากท่วมพื้นที่ รพ.แจ้ห่ม ขณะนี้น้ำแห้งเป็นปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ช่วยกันเร่งทำความสะอาดและยังช่วยกันตัดทรายใส่กระสอบเพื่อวางเป็นแนวป้องกันหากเกิดน้ำป่าไหลทะลักลงมาอีก ส่วนของอาคารโรงพยาบาลพร้อมเปิดให้บริการตามปกติแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ในพื้นที่ จ.ลำปาง เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมขังบ้านเรือนในหลายอำเภอ แต่สถานการณ์โดยรวมวันนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว จากรายงานของ ปก.ลำปาง มีบ้านเรือนชาวบ้านกว่า 1,500 หลัง ได้รับผลกระทบใน 20 หมู่บ้าน 4 อำเภอ คือ อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ อ.เกาะคา และ อ.เมืองลำปาง ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำวัง ในเขตเทศบาลนครลำปาง มีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในชุมชนเขื่อนยาง ชุมชนบ้านดงชัย ประมาณ 20 หลังคาเรือน ระดับน้ำสูง 20-50 ซม. ขณะที่เขื่อนกั้นลุ่มปล่อยน้ำออกจากเขื่อนปริมาณ 319 ลบ.ม.ต่อวินาที จะทำให้ระดับน้ำในตัวเมืองลำปาง

เพิ่มสูงขึ้นอีก

จ.ปราจีนบุรี เกิดเหตุระลอกที่วัดเนินผาสุก หมู่ 1 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม พายุฝนลมกระโชกแรงทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น 2 ต้น ต้นแรกบริเวณข้างซุ้มประตูวัด มีต้นไม้หักทับสายไฟฟ้าจนดึงรั้งเสาไฟฟ้าโค่นล้มทับกำแพงวัด หม้อแปลงไฟฟ้าพังเสียหายห่างไป 20 เมตร มีเสาไฟฟ้าอีกต้นโค่นล้มทับหลังคากุฏิพระเสียหายเล็กน้อย โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังย่านชุมชนและสถานที่ราชการในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยเฉพาะสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีน้ำท่วมสูง 20 ซม. เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันขนย้ายเอกสารและทรัพย์สินขึ้นที่สูง ส่วนถนนเทศบาลคำรี ขอย 12 (ขอยทรัพย์ไพลิน) น้ำท่วมสูงตั้งแต่ปากซอยชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกทุกฤดู ขณะที่แม่น้ำปราจีนบุรีที่รับน้ำมาจากอำเภอด้านบนก็มีปริมาณน้ำสูงอย่างต่อเนื่อง

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เผยว่า สถานการณ์น้ำในอุทยานฯเขาใหญ่ค่อนข้างมากจากฝนตกหนัก ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวตามน้ำตกต่างๆมีน้ำมาก ประกอบกับเป็นช่วงปิดการท่องเที่ยวประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.ถึง 30 ก.ย. จึงประกาศปิดน้ำตก 5 แห่ง ประกอบด้วย น้ำตกเหวนรก น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา น้ำตกเหวสุวัต และน้ำตกตะคร้อ เพื่อความปลอดภัย

สถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท น้ำที่ไหลผ่านจุดวัดน้ำค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ ปริมาณเริ่มลดลงที่ 1,531 ลบ.ม.ต่อวินาที มีแนวโน้มจะลดลงต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงต่ำกว่า 15 เมตรเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน วัดได้ 14.91 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เขื่อนเจ้าพระยาลงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 1,500 ลบ.ม.ต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวที่ 12.83 เมตร ส่งผลดีกับพื้นที่ท้ายเขื่อนลงไปถึงสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในระยะ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณเกาะเมืองยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วง ระดับน้ำล่าสุดเพิ่มขึ้นมา 10 ซม. ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้คือชุมชนหัวแหลม ต.ท่าวาสุกรี ที่อยู่บริเวณแนวคลองเมือง ริมฝั่งแม่น้ำ ทุกปีชุมชนนี้จะได้รับผลกระทบก่อนอาทิตย์หน้าจะเริ่มวางแผนกระสอบทรายบล็อกพื้นที่ป้องกันน้ำ มันใจว่าควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนพื้นที่ ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มได้รับผลกระทบ น้ำท่วมขังสูงราว 30 ซม. ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.โดยตรง ชาวบ้านที่เดือดร้อนสามารถแจ้งมาที่ อบต.เกาะเรียน ได้

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่ 9 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มีบ้านเรือนหลายสิบหลังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมมาแล้ว 2-3 สัปดาห์ยังไม่มียุทธศาสตร์ใดเข้ามาดูแล มีเพียงหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งนำของมาแจกช่วยเหลือเพียง 1 ครั้งเท่านั้น บางจุดน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร บ้านบางหลังน้ำท่วมถึงพื้นเรือน ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ลำบากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิจกรมทางหลวงนำกระสอบทรายมากั้นริมถนนไม่ให้น้ำไหลป่าเข้าท่วมบ้าน

กรมอุตุฯนิมยวทยาาคดหมายสภาพอากาศ ช่วงวันที่ 27-28 ส.ค. ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 29 ส.ค.-1 ก.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทย และภาคใต้ฝั่งตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหาร

☆ มีต่อหน้า 12

'อยุธยา' โวย ☆ ต่อจากหน้า 9

จัดการทรัพยากรน้ำผ่านระบบ VTC เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือมาตรการรับมือฤดูฝนและสถานการณ์ภัยแล้งที่ประชุมรับทราบและติดตามมาตรการต่อผลกระทบจากพายุโซนร้อน "มูหลาน" ใน 29 จังหวัด รวมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำ 8 เดือน (ก.ย.-พ.ย.) และความก้าวหน้ามาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 การปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 1,500-2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที อาจมีผลให้น้ำเอ่อล้นพื้นที่ท้ายเขื่อนใน จ.สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกรอบโครงสร้างและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าใน 4 พื้นที่ จ.พิษณุโลก ชัยนาท อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี

พล.อ.ประวิตรย้ำให้ ผวจ.ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วม ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ (สททช.) ชี้เป้า ให้มีความตื่นตัวและให้ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติเชิงรุกป้องกันน้ำท่วมตาม มาตรการ ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบให้เป็นรูปธรรม เน้นความรวดเร็ว กระจายการช่วยเหลือให้ทั่วถึง พิจารณาปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์ ควบคู่กับการเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน ให้ สททช. ประสานกับกรมชลประทานวางแผนสำรอง และมาตรการรองรับการหน่วงน้ำผันน้ำ เพื่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบน้อยที่สุด